



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแคนดง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๐๐๓๒.๓๐๑.๑/

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๕


เรื่อง ขออนุมัติลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามประกาศเจตนารมณ์ ดังกล่าว ตามที่แนบมาพร้อมนี้ และโปรดอนุญาตให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแคนดง ต่อไป


(นายอินทรา เรืองรัมย์)
เจ้าพนักงานธุรการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง

-เพื่อโปรดทราบ

-เพื่อพิจารณาอนุมัติ


(นางสุภรัตน์ ด้าพลงาม)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ


(นางสาวจารุวรรณ ประภาสอน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง



ประกาศโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคน โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์




๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวจารุวรรณ ประภาสอน)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๓
 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลแคนดง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ วัน/เดือน/ปี : วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ หัวข้อ : บันทึกข้อความ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแคนดง</p>	
<p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) จัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ MOIT๒๓ ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ หน่วยงาน..... Link ภายนอก: https://www.kdhos.com/ หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p> (นายอินทรา เรืองรัมย์) เจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p> (นางสาวจารุวรรณ ประภาสอน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแคนดง</p> <p>วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p> (นายอินทรา เรืองรัมย์) เจ้าพนักงานธุรการ</p> <p>วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>	